



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่ ๑๒๒๕/๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๐๙๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๒๐/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ซึ่งได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งรองอธิการบดีมีความชัดเจน เหมาะสม และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองอธิการบดี ดังต่อไปนี้

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑.๑) ดำเนินงานด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน การประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และการประชุมอื่น ๆ โดยเผยแพร่มติการประชุมและข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และประชาคมรับทราบ เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

๑.๒) ติดต่oprสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำข้อมูลสำคัญมาจัดทำเล่มวาระการประชุมของทุกการประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันและเพื่อแจ้งข่าวสารสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ และนำมติข้อสรุปส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับดำเนินการต่อได้อย่างทันการณ

๑.๓) รับผิดชอบกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และทุกคณะที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์โดยเน้นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานเป็นสำคัญ

๑.๔) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง บรรดาคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกในส่วนที่ขัดหรือแย้ง และใช้คำสั่งนี้

แทน

นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Signature Code : ๕๓๑A๘๙๑jbXV๑MMPLxUn